



ที่ มท ๐๔๑๖.๑/ว ๓๑๗๐

กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๑/ว ๔๐๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับสำนักงานพัฒนารัฐวิสาหกิจจังหวัด และสำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ซึ่งกรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ได้รับการยืนยันยอดจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘,๑๔๓ บัญชี และจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพบว่า มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีได้บันทึกบัญชี จำนวน ๗,๙๕๔ บัญชี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวเป็นบัญชีที่ถูกเปิดในส่วนภูมิภาค นั้น

เพื่อให้การตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ จึงได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานพัฒนารัฐวิสาหกิจจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวคือ เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดโดยมีหนังสือสั่งการจากสำนักงานพัฒนารัฐวิสาหกิจจังหวัดหรือสำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ให้ดำเนินการ ปิดบัญชี หากมียอดเงินคงเหลือให้นำส่งเงินฝากคลังและดำเนินการโอนขายบิลกลับกรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ พร้อมจัดทำหนังสือและแนบรายละเอียดแบบรายงานการโอนขายบิลเงินฝากคลัง GFMS (แบบ สกส.๐๘/๒๕๖๔) ตามหนังสือกรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจที่อ้างถึงด้วยอีกฉบับหนึ่ง

๒. กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวคือ เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดโดยองค์กรสตรีหรือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ชี้แจงพร้อมแนบหลักฐานประกอบในการรายงานผลการดำเนินการ เช่น ชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายในบัญชีเงินฝากนั้น พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี

๓. กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารมีสถานะปิดบัญชี ให้ขอเอกสารรับรองวันที่ปิดบัญชีจากธนาคาร เป็นเอกสารแนบประกอบการรายงานผลการดำเนินการ


/๔. ตรวจสอบเลข...

๔. ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อรับชำระคืนเงินจากสมาชิก(ที่มีอยู่ในปัจจุบัน) ทั้ง ๓ ธนาคาร ให้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมการพัฒนาชุมชนหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อสะดวกต่อการจัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่ง ที่ส่งมาด้วย ได้ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี <http://www.womenfund.in.th> หัวข้อ “ประกาศ/หนังสือสั่งการ” – “หนังสือสั่งการ” – “กลุ่มอำนวยการ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิฑูรย์ นวลนุกูล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
กลุ่มอำนวยการ งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๘๖

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๗๓๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cdd.mail.go.th